



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานกองทุนคุ้มครองผู้บริโภค

ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย “ชีวิต”

ปัจจุบันในท้องตลาดมีของเล่นสำหรับเด็ก ๆ อยู่หลายชนิดให้ได้เลือกซื้อหากัน แต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ เช่น ของเล่นที่มีสีฉูดฉาดหรือของเล่นที่มีการใช้วัตถุอันตรายเป็นส่วนประกอบ เมื่อเด็ก ๆ ซื้อสินค้าดังกล่าวไปเล่น อาจได้รับอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการทุกท่านช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและให้คำแนะนำแก่น้องๆ หนูๆ ไม่ซื้อสินค้าหรือของเล่นอันตรายมาเล่น ผลกระทบจากความเกิดอันตรายของสินค้าเหล่านั้น รวมถึงอุบัติเหตุจากการเล่นคงลดน้อยลง

“ตัวดูดน้ำ” ของเล่นที่มีรูปร่างเป็นสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งของเล่นชนิดนี้จะเป็นอันตรายมากสำหรับเด็ก เพราะเมื่อนำของเล่นชนิดนี้ไปแช่น้ำ จะพองหรือขยายขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่า จากการทดสอบพบว่าสามารถพองตัวได้ในน้ำย่อยเทียมซึ่งมีสภาพเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะลำไส้มนุษย์และสามารถพองตัวได้ถึง 5 เท่า ภายใต้อายุการย่อยตามสภาพในกระเพาะ และยังมึลักษณะเหนียว ไม่แยกหรือแตก่วน ไม่มีการย่อยตัวหากกลืนเข้าไปจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบย่อยการขับถ่ายและทำให้ลำไส้อุดตันได้ ทั้งนี้ ของเล่นตัวดูดน้ำประกอบด้วยวัสดุ 2 ชนิด คือ สารโพลีอะคริลามิด (Polyacrylamide) และสารไวนิลอะซีเตด-เอทิลีนโคโพลิเมอร์ (Vinylacetate-ethylene Copolymer) สารโพลีอะคริลามิดเป็นโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติของการดูดซับน้ำไว้ในโมเลกุลได้เป็นจำนวนมาก ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า สารสามารถดูดซับน้ำกลับในปริมาณมากกว่าน้ำหนักโพลิเมอร์ถึง 800 เท่า แต่หากทดลองกับน้ำชนิดอื่นอย่างเช่นน้ำประปาแล้ว ความสามารถในการดูดซับน้ำจะลดลง เพราะโดยทั่วไปน้ำประปามีสารต่าง ๆ เจือปนและแขวนลอยอยู่ อย่างไรก็ตามสารนี้นอกจากถูกนำมาใช้เป็นของเล่นตัวดูดน้ำแล้ว ยังนิยมใช้เป็นดินวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะเหมือนวุ้นใสมีสีสวยงาม เพราะสามารถเก็บกักน้ำได้มาก ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรดน้ำบ่อย “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” สินค้าชนิดนี้จะมีสารเอทิลอะซีเตดซึ่งเป็นสารระเหยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและจัดเป็นสารเสพติดตาม พระราชกำหนดป้องกันการบริโภคสารระเหย หากมีการสูดดมสารชนิดนี้เข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้

สคบ. จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวแม่แช่น้ำ” หรือ “ตัวดูดน้ำ” เป็นการถาวร และหากพบเห็นว่ามีกรลักลอบจำหน่ายสินค้าห้ามขาย ท่านสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามายัง สคบ. หรือโทรฯ สายด่วน สคบ. 1166

